



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 331/2553

10 พฤษภาคม 2553

## เกษตรฯ ร่วมหารือบอตสวานาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตร

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับ Dr. Pharoah Mosupi อธิบดีกรมวิจัยด้านการเกษตรประจำสาธารณรัฐบอตสวานา เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง 2 ประเทศ ว่า บอตสวานาได้แสดงความประสงค์ขอความร่วมมือด้านการเกษตรจากประเทศไทย ในหลายด้าน อาทิ ด้านพืช ปศุสัตว์ รวมทั้งการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผู้เชี่ยวชาญ ไปบอตสวานาเพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทย ขณะเดียวกันทางบอตสวานาได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรจำนวน 2 คน มาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2553 เพื่อดูงานด้านการเกษตรของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการขอความร่วมมือด้านการเกษตรจากประเทศไทยต่อไป โดยการดูงานครั้งนี้ กระทรวงเกษตรได้นำคณะผู้แทนบอตสวานาศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ และดูงานด้านพัฒนาพืชสวน ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งดูงานบริษัทด้านอาหารสัตว์ และเยี่ยมชมไร่สุวรรณ จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาอีกด้วย

ประเทศบอตสวานาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและมีฐานะทางการคลังมั่นคงที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา บอตสวานาทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงประชากรของตนเองเป็นหลัก และยังคงพึ่งพาการนำเข้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ประเด็นหลักในการหารือกับประเทศไทย จึงเป็นด้านการปศุสัตว์ ซึ่งการปศุสัตว์เป็นสินค้าการเกษตรหลักของประเทศ บอตสวานาและ ทำรายได้คิดเป็น 80% ของผลผลิตการเกษตรทั้งหมด สินค้าเกษตรที่ทำรายได้ให้กับบอตสวานาที่สำคัญคือ เนื้อวัว ส่งออกไปยุโรป 70% โดยมีอังกฤษเป็นลูกค้ารายใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของบอตสวานาเป็นทะเลทราย ภูเขาหินซึ่งมีความแห้งแล้งมากพอสมควร พื้นที่ลักษณะนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรจึงมุ่งเน้นไปในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน การพัฒนาพันธุ์เพื่อต้านทานโรคและแมลง การจัดการน้ำ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปบอตสวานา ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ และสินค้าสำคัญของไทยนำเข้าจากบอตสวานา ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบของเพชร พลอย แร่อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ปัญหาสำคัญด้านการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศบอตสวานา คือ ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปได้โดยตรง เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล จึงต้องอาศัยการขนส่งสินค้าผ่านประเทศแอฟริกาใต้ ทำให้การขนส่งสินค้ามีความล่าช้า และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ส่วนสินค้าที่ยังมีการขาดดุล คือ นม ผัก และผลไม้